



Ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ngài Nguyễn Xuân Phúc
 Thủ tướng Chính phủ
 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 Văn phòng Chính phủ
 Số 1, Phố Bách Thảo
 Hà Nội

Kính gửi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!

Đại diện cho các tổ chức ký tên dưới đây, chúng tôi xin được chúc mừng Ngài đối với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Điều này đã được thể hiện thông qua nỗ lực điều tra và thực thi pháp luật mang tính đột phá với kết quả là phiên tòa xét xử sơ thẩm sắp tới đối với đối tượng Nguyễn Mậu Chiến và các đồng phạm bao gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Mậu Thuận và Lê Thị Hồng. Nguyễn Mậu Chiến là đối tượng chủ chốt trong một đường dây bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp hổ và các loài động vật hoang dã khác trên quy mô toàn cầu.

Nguyễn Mậu Chiến điều hành một cơ sở nuôi nhốt hổ tại tỉnh Thanh Hóa từ năm 2006, sau khi đối tượng này mua 16 cá thể hổ được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp. Các hoạt động khảo sát của các tổ chức phi chính phủ vào tháng 12 năm 2017 đã phát hiện 11 cá thể hổ bị nuôi nhốt tại cơ sở này, vốn nằm ở một điểm nóng về sản xuất "cao hổ", một trong những sản phẩm chủ yếu thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ hổ tại Việt Nam.

Các sự việc sau đây là căn cứ để nghi ngờ rằng Chiến đã thực hiện hoạt động buôn bán hổ bất hợp pháp thông qua cơ sở nuôi nhốt này. Việc quan sát các mẫu sọc văn trên da và độ tuổi của những cá thể hổ hiện đang được nuôi nhốt trong cơ sở này cho thấy, chúng là các cá thể hổ khác với các cá thể hổ được nuôi từ đầu. Hai cá thể hổ chết đã được tìm thấy trong một tủ đông lạnh tại cơ sở này vào năm 2010, và Chiến bị cho là có liên quan tới nhiều vụ bắt giữ các cá thể hổ đông lạnh khác sau đó. Chúng tôi rất quan ngại rằng việc buôn bán bất hợp pháp hổ từ và thông qua các cơ sở nuôi nhốt như vậy sẽ duy trì và kích thích nhu cầu tiêu thụ hổ và những sản phẩm từ các loài mèo lớn khác, là nguyên nhân thúc đẩy nạn săn bắn hổ hoang dã ở châu Á và các loài mèo lớn trên toàn cầu.

Hơn nữa, Chiến và đường dây của mình từ lâu đã bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên lục địa, ít nhất là từ năm 2007 khi Chiến bị bắt giữ và bị xử phạt hành chính tại Tanzania vì hành vi buôn bán động vật hoang dã. Chiến bị nghi ngờ là chủ sở hữu của các lô hàng lớn ngà voi, sừng tê

giác và vảy tê tê bị bắt giữ tại các cảng biển lớn ở Việt Nam trong năm 2015 và 2016. Đường dây tội phạm của Chiến cũng bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều vụ án hình sự ở châu Phi.

Nguyễn Mậu Chiến đã bị bắt vào tháng 5, năm 2017 dưới sự phối hợp của Phòng 2 Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) và Công an hai quận Hoàn Kiếm và Hà Đông, sau quá trình theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động của đường dây tội phạm này. Một số lượng lớn hàng lậu là động vật hoang dã đã bị tịch thu tại nhà của Chiến bao gồm sừng tê giác, hai cá thể hổ đông lạnh (mà Chiến xác nhận là có nguồn gốc từ cơ sở nuôi nhốt của mình) và một số lượng lớn các sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Việc bắt giữ Nguyễn Mậu Chiến và đồng phạm đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc triệt phá đường dây tội phạm có quy mô toàn cầu, đặc biệt là việc bắt giữ thành công một đối tượng được cho là đầu sỏ trong đường dây tội phạm này. Những nỗ lực thực thi pháp luật rất đáng được biểu dương, thể hiện thông qua vụ bắt giữ này đã chứng minh quyết tâm của Việt Nam trong việc giải quyết nạn buôn bán trái phép hổ và các loài động vật hoang dã khác. Nếu như những nỗ lực này đem lại kết quả là việc truy tố và hình phạt thích đáng dành cho các đối tượng, thì đây cũng sẽ là sự đánh dấu tiến triển của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là Kế hoạch hành động quốc gia về ngà voi nằm trong khuôn khổ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và sự thành công của các Hội nghị về Chống buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã (IWT) được tổ chức tại London, Kasane và Hà Nội.

Với tinh thần hoan nghênh sự thành công của vụ bắt giữ, chúng tôi sẽ quan tâm và theo dõi sát sao hoạt động xét xử vụ việc này. Chúng tôi hy vọng hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam sẽ xử lý một cách thích đáng các tội phạm về động vật hoang dã.

Trân trọng!

Erika Ceballos, Animal Conservation and Welfare Foundation
Jan Creamer, President, Animal Defenders International
Jill Robinson MBE, Founder & CEO, Animals Asia Foundation
Rhishja Cota-Larson, Founder, Annamiticus
Raghu Chundawat, Joanna Van Gruisen. BAAVAN, Bagh Aap Aur Van
Will Travers OBE, President, Born Free Foundation
Erika Ceballos, President, CATCA Environmental and Wildlife Society
William W. Rossiter, Executive Director, Cetacean Society International
Nirmal Ghosh, Trustee, The Corbett Foundation
Karen Botha, CEO, David Shepherd Wildlife Foundation
Belinda Stewart-Cox OBE, Acting Director of Conservation, Elephant Family
Michele Pickover, Director, EMS Foundation, South Africa
Debbie Banks, Tigers & Wildlife Crime Campaign Leader, Environmental Investigation Agency
Brian K. Weirum, Chairman, The Fund for the Tiger
Michael O'Sullivan, Executive Director, Humane Society of Canada
Teresa M. Telecky, PhD., Senior Director, Wildlife Department, Humane Society International
Grace Ge Gabriel, Asia Regional Director, International Fund for Animal Welfare
Jonathan Vaughan, CEO, Lilongwe Wildlife Trust
Daniela Freyer, Pro Wildlife e.V.
Stella Reynolds, Barrister, 187 Fleet Street, London EC4
Bittu Sahgal, Founder, Sanctuary Nature Foundation
Simon Clinton, Founder and CEO, Save Wild Tigers
Ann Michels, Executive Director, Species Survival Network
Julian Matthews, TOFTigers
John Baker, Chief Program Officer, WildAid
Esther Conway, Manager, WildCats Conservation Alliance
Dr Anish Andheria and Mr Milind Pariwakam, Wildlife Conservation Trust
Mr Edwin Wiek, Founder and Director, Wildlife Friends Foundation Thailand
Belinda Wright OBE, Executive Director, Wildlife Protection Society of India
Jack Kinross, WildTiger Conservation Research and Development
Gilbert M. Sape, Global Head of Campaign - Bears and Traditional Medicine, World Animal Protection